



ประเภท : รับสมัครพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล

หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษาออกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ)

โดย : panupong

วัน เวลา : ศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

เข้าชม : 10147

**ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน**  
**เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป**  
**ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษาออกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ)**

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษาออกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ ข้อ ๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

**๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ**

กลุ่มงาน            บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง       ครูอาสาสมัครการศึกษาออกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ)

จำนวน             ๑ อัตรา

**๒. ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท**

**๓. สิทธิประโยชน์**

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

**๔. ระยะเวลาการจ้าง**

ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจะทำสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ตามกรอบอัตรากำลังที่ คพร. กำหนด แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และจะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินตามกรอบอัตรากำลังที่ คพร. กำหนด

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดที่นี่

**[๑. ประกาศรับสมัคร](#)**



[๒. ใบสมัคร word](#)

[๓. ใบสมัคร pdf](#)